

Yêu cầu dành cho Đánh giá

Vui lòng tuân thủ giới hạn ký tự và sử dụng các câu đầy đủ để đưa ra câu trả lời mạch lạc (nếu có) vì những người khác sẽ đọc nội dung này.

#	Tiêu đề	Câu trả lời mẫu	Đề xuất giới hạn trường (tối thiểu ký tự, bao gồm dấu cách + câu)
1	Tên và chức vụ của bạn trong công ty	John Smith Jr., Chủ sở hữu	-
2	Tên của Đối tác Bitrix24 đã giúp bạn triển khai là gì? (nếu có)	Đối tác Bitrix Inc	-
3	Tên của Đối tác Bitrix24 đã giúp bạn triển khai là gì? (nếu có)	Dịch vụ tiếp thị kỹ thuật số (SEO, SMM...)	100 (1-2 câu)
4	Bạn có bao nhiêu nhân viên?	12	-
5	Bạn biết đến Bitrix24 bằng cách nào?	Tôi biết đến Bitrix24 thông qua tìm kiếm cơ bản trên Google - Tôi chỉ đang tìm kiếm một CRM miễn phí và liên kết Bitrix24 đã xuất hiện trong kết quả tìm kiếm.	500 (3-5 câu)
6	Vấn đề chính bạn đang cố gắng giải quyết với Bitrix24 là gì?	Tôi cảm thấy mệt mỏi với việc giữ (và thường mất) tất cả dữ liệu khách hàng trong bảng tính. Phương pháp này đã có hiệu quả với chúng tôi trong một thời gian cho đến khi chúng tôi ngày càng lớn mạnh và khối lượng dữ liệu khách hàng trở nên quá lớn để xử lý.	500 (3-5 câu)
7	Bạn đang cân nhắc những lựa chọn nào khác (ngoài Bitrix24)?	Zoho và Pipedrive	100 (1 câu)
8	Tại sao cuối cùng bạn lại chọn Bitrix24?	Tôi đoán đó là giá trị tổng thể - Bitrix24 cung cấp nhiều hơn bất kỳ dịch vụ tương tự nào với số tiền ít hơn đáng kể.	500 (3-5 câu)

Yêu cầu dành cho Đánh giá

#	Tiêu đề	Câu trả lời mẫu	Đề xuất giới hạn trường (tối thiểu ký tự, bao gồm dấu cách + câu)
9	Cá nhân bạn thấy phần nào (hoặc những tính năng) nào của Bitrix24 hữu ích nhất cho công việc của mình?	Nó phải là toàn bộ CRM, nhưng tôi có thể chọn ra phần Giao dịch. Trò chuyện và Cuộc gọi cũng thực sự tiện dụng.	300 (1-2 câu)
10	Bạn không hài lòng với phần (hoặc tính năng) nào của Bitrix24?	Bitrix24 không phải là các bộ phận mà là toàn bộ giao diện - với rất nhiều nút và menu, bạn phải mất một thời gian để tìm hiểu về sản phẩm.	300 (1-2 câu)
11	Điều gì đã thay đổi trong công ty của bạn kể từ khi bạn bắt đầu sử dụng Bitrix24?	Chà, trước hết, việc quản lý dữ liệu khách hàng trở nên dễ dàng hơn rất nhiều đối với chúng tôi. Bây giờ, tại bất kỳ thời điểm nào, tôi đều biết chính xác điều gì đang xảy ra với bất kỳ giao dịch nào hiện đang hoạt động, chúng đang ở giai đoạn nào... Tôi như đã trút được một gánh nặng trên vai.	500 (3-5 câu)
12	Bitrix24 đã ảnh hưởng đến kết quả tài chính của bạn như thế nào?	Chúng tôi không phải trả một xu nào trong vài tháng đầu tiên sử dụng gói FREE. Sau đó, chúng tôi gặp phải một số hạn chế và quyết định bắt đầu sử dụng gói STANDARD, gói kế hoạch này rất có giá trị cho đến nay.	500 (3-5 câu)
13	Bạn sẽ đưa ra lời khuyên nào cho những người mới bắt đầu sử dụng Bitrix24?	Hãy làm thật dễ dàng và chậm rãi, từng công cụ một. Ồ, và hãy nhớ xem hướng dẫn của Bitrix24 trên YouTube nhé - chúng thực sự hữu ích với chúng tôi.	300 (1-2 câu)

Hình**Kích thước tối thiểu: 1.200 x 1.200 px**

Lý tưởng nhất là một tấm hình chân dung trên nền đơn giản, đủ ánh sáng
HÌNH MẪU

**Video****Độ phân giải tối thiểu: 1.920 x 1.080 px**

Video cần được quay trong phòng cách ly có tường mềm để loại bỏ tiếng vang. Nếu có thể, bạn hãy sử dụng mic gắn trên để ghi lại đoạn âm thanh. Tránh mặc quần áo quá sáng, có sọc hoặc kẻ sọc - thay vào đó, hãy mặc trang phục đơn giản có độ tương phản với màu nền.

MẪU ĐƯỢC CHỤP TỪ VIDEO

